

หอการค้าภูเก็ตระดมสมอง กำหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว

Source - มติชน

นายปรีชาวุฒิ กี่สั้น รองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดภูเก็ตและประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง กล่าวว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ริเริ่มแนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) โดยร่วมกับองค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง มีโจทย์ใหญ่ คือ สร้างความยั่งยืนและสมดุล สร้างภูเก็ตให้เป็น happiness for all ที่ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้อยู่อาศัยบนเกาะต้องมีความสุขที่ดี มีความสุข และเติบโตอย่างยั่งยืน

"ภูเก็ตมีการท่องเที่ยวเป็นเส้นเลือดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ ปัจจุบันภูเก็ตสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวประมาณ 400,000 ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว 15 ล้านคน มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 4.7 วัน ต่อคน มีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,850 บาทต่อคนต่อวัน หากจะเพิ่มการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นปีละ 7-8% มีเงื่อนไขว่าจะให้เกาะภูเก็ตเป็นเกาะแห่งความสุขและยั่งยืน จึงชวนทุกฝ่ายมาระดมสมอง ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูเก็ต ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมดารา อ.เมืองภูเก็ต" นายปรีชาวุฒิกล่าว

คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: จับตา4จากสำคัญการเมืองไทย

Source - เดลินิวส์

อีเมล:politic@dailynews.co.th

ภายหลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แบบไทย ๆ ที่ทุกองคาพยพต้องเดินหน้าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ตามวิถีประชาธิปไตยสากล

เมื่อส่องกล้องตรวจการณ์เส้นทางการเมืองไทยเบื้องต้นบอกได้คำเดียวในหัว 2 เดือนนับจากนี้มี 4 ฉากสำคัญที่คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นเต็มสองตาซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่ออนาคตการเมืองไทยอย่างยากจะหลีกเลี่ยงดังนี้

(1) เรื่องการแจก "ใบส้ม" ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.หมวด 7 มาตรา 132 ซึ่งส่งผลให้ ผู้สมัคร ส.ส. ถูกระงับสิทธิเลือกตั้งชั่วคราว 1 ปีและในกรณีผู้สมัคร ส.ส.ได้คะแนนอยู่ในลำดับที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. กกต. มีอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่ซึ่งส่งผลให้สัดส่วน ส.ส.และคะแนนรวมของหลายพรรคไม่หนึ่ง กระทั่งไปถึงการแข่งกันรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ระหว่าง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) ทันที

โดยขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประมาณ 300 เรื่องและมีว่าที่ ส.ส.ที่ได้คะแนนลำดับ 1 จำนวน 66 เขตถูกร้องเรียนหาก กกต. สอบสวนพบมีความผิดต้องแจก "ใบส้ม" ทันที

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

(2) เรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 โดย หลายฝ่ายตีความวิธีคำนวณนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างน้อย 2 แบบดังนี้

"แบบแรก" การคำนวณ ทำให้มีพรรคเล็กจำนวน 11 พรรคที่ได้ คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน หรือได้คะแนนรวมทั้งประเทศต่ำกว่า 7.1 หมื่นคะแนนได้รับการจัดสรร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 1 ที่นั่ง

"แบบสอง" คือการคำนวณ ทำให้พรรคเล็กหลายสิบพรรคที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 7.1 หมื่นคะแนน ไม่ได้รับการจัดสรร ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ แม้แต่ที่นั่งเดียว ท้ายสุดไม่ว่า กกต.จะเลือกวิธีคำนวณแบบใด ย่อมส่งผลกระทบต่อการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ระหว่าง 2 ขั้วการเมืองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีต กกต. เคยออกมาเตือน "จุดตาย" ของ กกต.ชุดปัจจุบันคือการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากหาก กกต.แปลความกฎหมายผิดตัวอักษรเดียวอาจถูกพรรคการเมืองฟ้องร้องในอนาคต

(3) เรื่องการรวมเสียงตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ กกต. มีกำหนดประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 พ.ค.จากนั้นเป็นขั้นตอน 2 ขั้วการเมือง แข่งกันรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล

สถานการณ์เช่นนี้บอกได้คำเดียวว่ามีแนวโน้มสูงที่ในอนาคต คนไทยทั่วประเทศอาจได้เห็นภาพ "รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ" ไม่มีฝ่ายใด รวมเสียงได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสถานะเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อโดยตรงถึงเสถียรภาพรัฐบาล กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

สะท้อนจากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนมีนาคม ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่พบค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนจาก 82.0 ในเดือน ก.พ.ลงมาอยู่ที่ 80.6 ในเดือน มี.ค.โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล

(4) เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก การเลือกนายกรัฐมนตรีต้องโหวตในที่ประชุมรัฐสภาที่มี ส.ส. 500 คน และมี ส.ว.แต่งตั้ง 250 คนรวม 750 คน โดยคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้รับเสียงโหวตเกิน 375 เสียงขึ้นไป

ขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่มีการเขียนเปิดช่อง หากที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคไม่ได้ก็มีสิทธิแยกเสด็จไปอัญเชิญคนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งหมดข้างต้นคือ 4 ฉากสำคัญการเมืองไทย ในห้วง 2 เดือน นับจากนี้

บทสรุปจะเป็นเช่นไร ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา.

บึกตักไม่พอใจตัวเลข'ตาย-เจ็บ'

Source - มติชน

'สงกรานต์'ดับ348 '5จว.'ยังไม่สูญเสียชีวิตลูกสาวรับศพพตท.เสียเมฆาวชนหน้าไฟ
'บึกตัก'ยันทำเต็มที่แล้ว ป้องกันอุบัติเหตุสงกรานต์ 'ไม่พอใจ'ที่ยังมีการสูญเสียชีวิต
นายกฯไม่พอใจสถิติอุบัติเหตุ

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงภาพรวมการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า สวัสดิ์ปีใหม่ สงกรานต์ปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ภาพรวมอุบัติเหตุยังไม่พึงพอใจ ตราบใดที่ยังมีบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต แนนอน ไม่มีใครพอใจอยู่แล้ว เพราะทุกคนคือกำลังสำคัญของประเทศ เป็นที่น่าเสียดายที่มีการสูญเสียชีวิตไม่น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาไม่มากก็ตาม ได้พยายามทำทุกมาตรการแล้ว ในส่วนที่เรียกร้องเพิ่มมาตรการทางกฎหมาย รัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า จะมีผลกระทบอะไรอื่นๆ บ้าง

"ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสาที่ทำงานในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยอย่างเข้มแข็ง ทุกคนเสียสละมา ทุกปี ทหารอยู่ชายแดนก็ไม่ได้กลับบ้าน ทหารที่อยู่ภาคใต้ก็ไม่ได้กลับบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องดูแลความสุขสงบก็ไม่ได้พักผ่อน ดังนั้น หากทุกคนไม่ช่วยกันจะโทษอะไรได้ โทษกฎหมาย โทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ เข้มงวดกฎหมาย และดำเนินการกับผู้ละเมิดกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ยอด6วันเสียชีวิต348ราย

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายประสาร มหาสิทธิ์ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เปิดเผยว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำ วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.84

"รวม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พังงา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และอุดรธานี จังหวัดละ 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 126 คน" นายประสารกล่าว

รถไฟ-บขส.สรุปยอดผู้โดยสาร

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งสรุปยอดผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมาว่า มีจำนวน 121,414 ราย เป็นผู้โดยสารปกติ 118,612 ราย ผู้โดยสารขบวนรถเสริม 2,802 ราย เส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุด อันดับหนึ่งเป็นรถไฟสายใต้ 39,711 ราย รองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 29,327 ราย สายเหนือ 22,231 ราย สายตะวันออก 16,625 ราย และสายมหาชัย/แม่กลอง 12,797 ราย ส่วนวันที่ 17 เมษายน คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางออกจากภูมิลำเนาเพื่อเข้ากรุงเทพฯประมาณ 95,086 คน

นายจิรศักดิ์ เขาวัวชสกุล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา บขส.ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) รองรับประชาชนในเที่ยวไปรวม 7,934 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้กว่า 160,049 คน สำหรับวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันเปิดทำงานวัน

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แรกหลังหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯกว่า 140,000 คน ทั้งนี้ บขส.ได้จัดรถโดยสารเพื่อรองรับประชาชน 7,800 เที่ยว

ผู้ว่าฯเปิดงานวันไหลบางแสน

ที่บริเวณชายหาดบางแสน อ.เมืองชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เมืองแสนสุข รวมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันเปิดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 แห่ง ในงานมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ สะบ้า การแข่งขันแกะหอยนางรม และกิจกรรมสร้างความสนุกสนานคือมวยทะเล โดยมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงบ่ายมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปี แต่ทางตำรวจ สภ.แสนสุข ให้ผู้นำรถ กระบะใส่ถังน้ำเพื่อมาเสาดน้ำไปเล่นเสาดน้ำบริเวณถนนสายข้าวหลาม เพราะพื้นที่กว้างขวาง ลดการจราจรแออัดบริเวณชายหาดบางแสน

ศูนย์วิจัยคาดเงินสะพัดกว่าปี61

ผู้สื่อข่าวรายงานยอดการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์จากข้อมูลของศูนย์วิจัยต่างๆ พบว่า มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดย**ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย** ตรวจสอบพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประเมินไว้ว่า ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีเงินสะพัด 135,837 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 132,162 ล้านบาท หรือขยายตัว 2.78% ปีนี้ผู้บริโภคยังคงเน้นการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและเครื่องประดับ เฉลี่ย 21,491 บาท จัดเลี้ยงสังสรรค์ 4,746 บาท ใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน 2,593 บาท ส่วนการวางแผนท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ 87.2% การใช้จ่ายเฉลี่ย 5,232.25 บาท และต่างประเทศ 12.8% นิยมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮองกง

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงสงกรานต์ปี 2562 คนกรุงเทพฯใช้จ่ายคิดเป็นเม็ดเงิน 25,000 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน 3.6% โดยเม็ดเงินดังกล่าว แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม 9,650 ล้านบาท ค่าที่พัก/เดินทาง 6,650 ล้านบาท ซอปปิ้ง 4,600 ล้านบาท ทำบุญไหว้พระ 2,050 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ให้เงินผู้ใหญ่ในครอบครัว ค่าเที่ยวสถานที่ต่างๆ/ดูหนังฟังเพลง/เล่นน้ำ 2,050 ล้านบาท โดยจังหวัดยอดฮิตของคนกรุงเทพฯ เปลี่ยนจากเชียงใหม่ มีปัญหาฝุ่นพิษ มาเป็น จังหวัดใกล้เคียง กทม. เช่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง

ออมสินชี้ฐานรากใช้จ่ายน้อย

ด้านธนาคารออมสินเปิดเผยข้อมูลว่า ประเมินการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาททั่วประเทศจำนวน 2,186 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการใช้จ่ายใช้สอยประมาณ 16,130 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3,670 บาท โดยเม็ดเงินการใช้จ่ายใช้สอยและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนปรับลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 2.2% ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากประชาชนฐานรากเห็นว่ามีค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงมีความระมัดระวังการใช้จ่ายใช้สอย กิจกรรม 3 อันดับแรกที่ประชาชนฐานรากนิยม คือ ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ 81.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

450 บาท สังสรรค์ เลี้ยงฉลอง 72.5% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ให้เงินคนในครอบครัว 49.0% มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,790 บาท

ลูกสาวเชษฐาวิญญาณพ.ต.ท.-แม่

ด้านความคืบหน้าคดีนายสมชาย เวโรจน์พิพัฒน์ อายุ 57 ปี เจ้าของบริษัทไทยคาร์บอนแอนด์กรราไฟต์ ผู้ต้องหาคดีเผาแล้วขับ โดยขับรถยนต์เบนซ์ รุ่นอี 250 สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ษช 789 กรุงเทพมหานคร ชนกับรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิ รุ่นสวิฟท์ สีขาว ทะเบียน 2กท 3653 กรุงเทพมหานคร ทำให้ พ.ต.ท. จตุพร งามสุขวิชากุล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. และนางนุชนาฏ งามสุขวิชากุล ภรรยา เสียชีวิต ขณะที่ ด.ญ.พิชญาภา งามสุขวิชากุล อายุ 12 ปี บุตรสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ศุภวิษญ์ น้องพลอย งามสุขวิชากุล อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บุตรสาวคนโตของ พ.ต.ท.จตุพร พร้อม น.ส.ชนิษฐา เลิศวรจักรพงษ์ ป้า และเครือญาติ ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุเกิดสะพานคลองตาปุ่น ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก โดยจุดรูปเชษฐาวิญญาณบิดามารดา

น.ส.ชนิษฐากล่าวว่า มาเชษฐาวิญญาณของทั้งสองไปที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรับศพ และนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร โดยจะมีการรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16.30 น. โดยจะกำหนดสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 วัน ก่อนที่จะฌาปนกิจในวันที่ 20 เมษายน เวลา 14.00 น.

นำร่างบำเพ็ญกุศลวัดตรีฯ

น.ส.ชนิษฐากล่าวว่า ขณะนี้ ด.ญ.พิชญาภายังอยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลกรุงเทพ แต่รู้สึกตัวและตอบสนองได้แล้ว สามารถสื่อสารด้วยการเขียนข้อความในกระดาษ โดยคำแรกที่หลานสาวเขียนคือ "พ่อ แม่ อยู่ไหน" ซึ่งคนในครอบครัวยังไม่สามารถบอกข้อเท็จจริงกับหลานสาวได้ โดยบอกว่ารักษาตัวอยู่ ไม่สามารถมาเยี่ยมได้ ส่วน น.ส.ศุภวิษญ์ที่ต้องกลับมาจากสหรัฐอเมริกาทันที ในระหว่างไปเรียนแลกเปลี่ยน ยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ ร้องไห้ฟูมฟายตลอดเวลา

ส่วนที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลศิริราช ด.ญ.พิชญาภาที่มีอาการโศกเศร้า พร้อมญาติเดินทางมารับศพบิดามารดา โดยมีตำรวจจากกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) และเพื่อนร่วมอบรมหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ กต.4 นำชุดข้าราชการตำรวจที่ พ.ต.ท.จตุพรใส่ปฏิบัติราชการเป็นประจำมาเพื่อเปลี่ยนชุดแต่งศพด้วย ก่อนนำร่าง พ.ต.ท.จตุพรและภรรยา ขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลศิริราช ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพฯ

เพื่อนร่วมรุ่นเผยเคยสังเวย

พ.ต.ท.อรชร กันต์ชล รอง ผกก.บก.ส.ส.บ.ช.น. เพื่อนร่วมรุ่น กต.4 กล่าวว่า พ.ต.ท. จตุพร หรือ รนต์ เป็นคนดีมาก ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเต็มเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมวงสุรากับตนเป็นประจำ กระทั่งเลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตรก็หยุดดื่ม หันมาตั้งใจทำงานและเรียนหนังสือ ก่อนหน้านั้นสมัยรองตียังครองยศ ร.ต.อ. ยังเคยพูดเล่นกับตนในวงสุร่าว่า ถ้าเป็นอะไรไปพร้อมกับภรรยา ก็ขอให้ตนดำเนินการเรื่องศพ โดยเอาไว้ตั้งสวดคู่กัน ซึ่งเหตุการณ์นั้นหลายปีมาแล้ว ไม่คิดว่าจะต้องเดินทางมาจัดการเรื่องดังกล่าวตามคำสั่งเสียของเพื่อนที่เคยลั่นวาจาเอาไว้

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พ.ต.อ.กฤษติภาพ ตูลยลักษณ์ ผกก.สน.ศาลาแดง ได้เรียกพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีประชุมเกี่ยวกับสำนวนคดีทั้งหมด เพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดี ในส่วนนายสมชายผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนสอบเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงข้อมูลจากทางผู้เสียหาย ซึ่งพนักงานสอบสวนติดต่อไปยังญาติผู้เสียชีวิตให้มาพบแล้ว แต่ยังไม่สะดวกที่จะเดินทางมาขอจัดการงานศพเสียก่อนและหลังงานศพจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนในภายหลัง

เสียชีวิตตั้งใจบวชหน้าไฟ

ที่ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพวรวิหาร ได้มีพิธีรดน้ำศพ พ.ต.ท.จตุพรและนางนุชนาฏ โดยนายสมชายได้เดินทางมาร่วมพิธี และเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของ พ.ต.ท.จตุพร โดยได้ยกมือไหว้และก้มลงกราบทำบิดามารดาของนางนุชนาฏ ทั้งนี้ นายสมชายกล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตทั้งสอง พร้อมกับขอโหสิกรรมกับญาติของผู้เสียชีวิต ในส่วนการดูแลเยียวานนั้นยืนยันว่าจะดูแลหลานทั้งสองไปตลอดชีวิต และมีความตั้งใจที่จะบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสอง

ด้าน น.ส.ศุภาพิชญ์เปิดเผยว่า ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่คิดถึงการที่จะกลับไปเรียนต่อ เพราะตอนนี้อยากจะทำคุณดูแลอาการน้องสาวให้ดีกว่านี้ก่อน ส่วนเรื่องการเรียนต้องขอปรึกษากับทางญาติก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

ควันทอง'สงกรานต์' 2562'

ชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่พุงหลวง หมู่ 15 อ.วังชิ้น จ.แพร่ หารูปเหมือนครุบาชาวปี เข้าวัดค้างปิ่นใจเพื่อสักการบูชา

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน มีการร่วมก่อพระทรายกว่า 100 กอง บริเวณชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประชาชนร่วมสร้างน้ำพระพุทธรูป ที่วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประชาชนจองตั๋วรถกลับกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา แห่งที่ 2

นักท่องเที่ยวเล่นน้ำตกที่ ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ ทิ้งทวนก่อนเดินทางกลับ

จนท.เทศบาลนครพิษณุโลกเก็บกวาดล้างถนน ที่เต็มไปด้วยโคลนและแป้ง จากงานเทศกาลสงกรานต์